

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖**  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องสัมมนา ๓ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. การประเมินคณะกรรมการนโยบายประจำปี ๒๕๖๖	<p>คณะกรรมการนโยบายมีกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประเมินคณะกรรมการนโยบายประจำปี ๒๕๖๖ โดยกำหนดหัวข้อการประเมินสองส่วน ได้แก่ การประเมินผลการดำเนินงานทั้งคณะ และการประเมินโครงสร้างและระบบการทำงานของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการนี้ ได้ขอให้ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะรวบรวมและส่งข้อมูลผลจากการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกของทุกปีที่ผ่านมา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและระบบการทำงานของคณะกรรมการนโยบายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินของคณะกรรมการนโยบายต่อไป</p>
๒. การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาค	<p>คณะกรรมการนโยบายกำหนดวันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบาย ผู้แทนศูนย์ภูมิภาค เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายสื่อสาธารณะภูมิภาค เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาค ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
๓. รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓/๒๕๖๖	<p>ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓/๒๕๖๖ มีประเด็นนำเสนอ ดังนี้</p> <p>(๑) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม ๓ ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย ๑ ครั้ง โดยมีประเด็นสำคัญที่ได้พิจารณาและรับทราบ อาทิเช่น งบประมาณดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๗ ผลคะแนนการประเมินพฤติกรรมหลัก (Core Competency) ปี ๒๕๖๖ (รอบกลางปี) ของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน และรายงานผลการจ้างผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๖๗ เป็นต้น</p> <p>(๒) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๙ งาน มีประเด็นจากรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น ๒๗ ประเด็น ดังนี้ ระดับความเสี่ยงสูง ๑ ประเด็น ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๑๗ ประเด็น ระดับความเสี่ยงต่ำ ๙ ประเด็น ฝ่ายบริหารดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ ประเด็น และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอีก ๒๕ ประเด็น</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ</p>
๔. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	<p>คณะกรรมการนโยบายรับทราบรายงานสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีข้อสังเกตในประเด็นการขออนุมัติรับเงินและการใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยเห็นว่าระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชีและการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกนั้น อาจต้องพัฒนาให้มีการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการนโยบายจะนำประเด็นข้อสังเกตครั้งนี้ไปพิจารณาประกอบกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนการลงทุนในอนาคต</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นการรับและใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการนโยบายต่อไป</p>
<p>๕. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามที่ปรับแก้ไข</p>

#### หมายเหตุ

๑. คณะกรรมการนโยบายประชุมเป็นวาระลับจำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ไตรมาส ๓/๒๕๖๖ ๒) ร่างคำให้การเพิ่มเติมแก้คำคัดค้านคำให้การ คดีหมายเลขดำที่ บ.๓๔๕/๒๕๖๕ ศาลปกครองกลางของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และ ๓) รายงานข้อเท็จจริงกรณีคำสั่ง ส.ส.ท. ที่ ๓๘/๒๕๖๖ เรื่อง ให้พนักงานทดลองปฏิบัติงาน/รักษาการ
๒. ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมให้ออนวาระโครงการจัดหาผู้ลงทุนและดำเนินการระบบโซลาร์รูฟในรูปแบบ Power Purchase Agreement (PPA) เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายบริหารมีอำนาจในการดำเนินโครงการได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง